



# HAMILTON

ELEMENTARY SCHOOL

Georgia School of Excellence  
2023-2024

Sổ tay dành cho học sinh

Bà Kristyn Nelms  
Hiệu trưởng

[kristyn.nelms@colquitt.k12.ga.us](mailto:kristyn.nelms@colquitt.k12.ga.us)

Tiến Sĩ Kimberly May  
Phó hiệu trưởng

[kimberly.may@colquitt.k12.ga.us](mailto:kimberly.may@colquitt.k12.ga.us)

5110 Georgia Highway 111  
Hartsfield, Georgia 31756  
Số điện thoại 229-941-5594 Fax 229-941-5818

Trang web của trường- [www.colquitt.k12.ga.us/hamilton](http://www.colquitt.k12.ga.us/hamilton)



**Sổ tay chương trình này thuộc về:**

Tên \_\_\_\_\_  
Địa chỉ \_\_\_\_\_  
Thành phố/Thị trấn \_\_\_\_\_ Mã bưu chính \_\_\_\_\_  
Số điện thoại \_\_\_\_\_  
Mã học sinh \_\_\_\_\_

***Trường Tiểu Học Hamilton***  
Georgia School of Excellence  
“Giúp sức mọi học sinh”

## **Thông điệp của Hiệu trưởng**

Kính gửi Quý phụ huynh/ giám hộ và các em học sinh thân mến:

Chào mừng đến với năm học 2023-2024! Tại đây tất cả các giảng viên và nhân viên đều xem quý vị một phần của đại gia đình Hamilton! Chủ đề trường ta năm học 2023-2024 tiếp tục là **“Học tập sôi động và sung sức tại Trường tiểu học Hamilton”**. Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực chăm chỉ để phấn đấu chinh phục các Tiêu Chuẩn Xuất Sắc của Georgia. Chúng tôi cam kết hỗ trợ quý vị và các em trong mọi lĩnh vực - học tập, thể chất, và tình cảm xã hội - để đảm bảo sự thành công của học sinh trong và ngoài lớp học. Chúng tôi biết rằng quý vị, với tư cách là học sinh và phụ huynh, sẽ cố gắng tiếp nối truyền thống phong phú của Trường tiểu học Hamilton.

Sổ tay này được thiết kế để cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến các chính sách và thủ tục của trường. Phụ huynh và học sinh hãy cùng tham khảo nội dung. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng gọi cho văn phòng trường. Chúng tôi cho rằng giao tiếp cởi mở, rõ ràng giữa nhà trường và gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc đạt được mục tiêu mà chương trình giáo dục của nhà trường đề ra.

Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia và hỗ trợ của quý vị trong năm nay cũng như rất mong chờ được chào đón quý vị với tư cách thành viên tại PTO. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta sẽ có thể đạt được và vượt qua các mục tiêu của mình, cho từng cá nhân lẫn cho toàn trường, đồng thời tôn vinh thành tích của các học sinh.

## **TÂM NHÌN CỦA HAMILTON**

Trường Hamilton cam kết cung cấp những trải nghiệm giáo dục chất lượng trong một môi trường an toàn, tích cực, từ đó góp phần kiến tạo nền tảng cho tất cả các học sinh trở thành những công dân hữu ích.

## **TUYÊN BỐ SỨ MỆNH CỦA HAMILTON**

Trường của chúng tôi luôn tận tâm Giúp Mọi Học Sinh mỗi ngày, hướng đến mục tiêu đạt được sự xuất sắc về mọi mặt.

## **TUYÊN BỐ NIỀM TIN CỦA HAMILTON**

- Chúng tôi tin rằng việc trình bày rõ ràng những kỳ vọng cũng như đặt ra quy tắc kỷ luật nhất quán sẽ làm tăng hiệu suất cũng như thành tích của học sinh khi các em được thử thách trong một môi trường học tập có tiêu chí rõ ràng.
- Chúng tôi tin rằng cần có sự cân bằng giữa các phương pháp giảng dạy, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ tiên tiến, để đáp ứng nhu cầu lẫn phong cách học tập của mọi học sinh.
- Chúng tôi cũng tin rằng lòng tự trọng của trẻ sẽ được phát triển khi môi trường xung quanh trẻ có sự tôn trọng lẫn nhau giữa học sinh, nhân viên và phụ huynh, do đó chúng ta phải hợp tác cùng làm việc để mang lại trải nghiệm học tập thành công cho trẻ.
- Chúng tôi tin rằng phát triển nhân cách là một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm giáo dục, chấp cánh cho trẻ vươn đến thành công trong một xã hội đa dạng về văn hóa.

Các thủ tục và chính sách sau đây sẽ đóng vai trò bổ sung cho các chính sách của quận đồng thời dành riêng cho trường học Hamilton:

Sau 7:40 sáng nhà trường sẽ khóa tất cả các cửa ngoại trừ cửa vào chính để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên. Vui lòng gửi con quý vị lại văn phòng chính và lấy thẻ khách thăm nếu quý vị định đến thăm lớp học.

**GIỜ HỌC:** Học sinh cần phải được giám sát mọi lúc. Nhân viên sẽ bắt đầu nhiệm vụ được phân công từ **7:15** sáng. Vui lòng giữ an toàn cho trẻ bằng cách không đưa trẻ đến sớm hơn **7:15** sáng. Không được để học sinh xuống xe cho đến khi có người lớn túc trực giám sát. Tiết học hàng ngày sẽ bắt đầu lúc **7:15 sáng**. Học sinh sẽ bị tính là đi học muộn nếu đến trường **sau 7:40 sáng**. Không khuyến khích phụ huynh đưa học sinh đến trường muộn và đón về sớm vào buổi chiều vì sẽ làm gián đoạn việc giảng dạy và học tập của tất cả học sinh khác. Mong phụ huynh cố gắng sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ và nha sĩ sau giờ học nếu phù hợp. **Học sinh sẽ không được rời trường sau 2:00 trừ khi là trường hợp khẩn cấp.**

Nếu học sinh cần về sớm, phụ huynh phải gửi kèm giấy báo khi đưa học sinh đến trường vào buổi sáng cùng ngày. Phụ huynh sẽ phải đón học sinh cần về sớm ngay tại văn phòng. Học sinh sẽ được gọi đến văn phòng để chờ phụ huynh đến đón tan trường sớm trước 2:00. Vì sự an toàn của con em quý vị, giáo viên đứng lớp sẽ không giao trẻ cho bất kỳ ai chưa làm thủ tục cho trẻ rời khỏi văn phòng.

**ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG BUỔI SÁNG VÀ ĐÓN TRẺ VÀO BUỔI CHIỀU:** Lối đưa rước cổng trước trường **chỉ dành cho xe buýt đón và trả học sinh**. Xin đừng chặn lối đưa rước cổng trước vào buổi sáng. Nếu quý vị đưa trẻ đến trường, vui lòng sử dụng một trong những lối đưa rước cổng sau qua Đường mòn Thigpen, lái đến đầu phía tây của khuôn viên trường. Lối đưa rước cổng sau sẽ đóng lại sau khi đưa trẻ đến lúc 7:40 sáng và mở lại lúc 2:10 chiều. Vui lòng lái xe chậm qua khu vực này và đừng cố vượt xe khác. Học sinh có thể vào trường lúc **7:15 sáng**. Học sinh sẽ không chờ phụ huynh đến đón tại văn phòng chính sau **2:00 chiều**. Vào buổi chiều, xin vui lòng thực hiện theo quy trình tương tự. Vui lòng luôn gắn tên của học sinh vào cửa sổ xe hơi để dễ dàng nhìn thấy. Học sinh sẽ tan học lúc **2:35**. Vui lòng gửi kèm giấy báo nếu con quý vị cần làm điều gì đó khác vào cuối ngày. Trẻ sẽ cần có giấy báo xác nhận nếu muốn đi tuyến xe buýt khác hoặc về nhà chung với bạn học. Vui lòng gọi cho văn phòng trước **1:30** để trình bày thay đổi cần thực hiện liên quan đến vấn đề đưa đón trẻ.

#### **CĂNG-TIN VÀ ĐỒ ĂN NHẸ:**

- Học sinh cần có giấy bác sĩ nếu không uống được sữa.
- Không được phép dùng thức ăn nhanh.
- Không được phép mang theo chai thủy tinh. Trẻ có thể mang theo hộp nước trái cây, Gatorade, v.v.
- Nước trái cây và nước lọc có bán sẵn trong căng-tin với giá \$1.00
- Kem cũng có bán sẵn với giá \$1.00 nhưng sẽ cần được giáo viên cho phép
- Vui lòng chỉ gửi những món đồ ăn nhẹ lành mạnh để trẻ dùng vào giờ ra chơi. **Trẻ không được chia sẻ đồ ăn nhẹ với các học sinh khác. Trẻ không được phép nhai kẹo cao su trên xe buýt hoặc ở trường.**
- Giá phần ăn -
  - Bữa sáng - học sinh - miễn phí người lớn - \$2.50
  - Bữa trưa - học sinh - miễn phí người lớn - \$4.00
  - Thêm sữa - \$0.35
  - Bữa sáng đầy đủ bổ sung - \$2.50 bữa trưa - \$4.00. Phụ huynh có thể nộp tiền vào tài khoản của con mình để học sinh được dùng thêm những bữa ăn bổ sung này. Giá sẽ thay đổi tùy theo mỗi món ăn bổ sung.
  - **Không được phép uống nước ngọt.**
  - **Đồ ăn cho học sinh sẽ không được hâm lại.**
  - **(a) Món ăn phục vụ cho học sinh tại các bữa tiệc của lớp hoặc các hoạt động của trường sẽ được chuẩn bị và đóng gói theo phương pháp thương mại.** Tất cả các sản phẩm phục vụ cho học sinh đều sẽ có dán nhãn nêu rõ chất lượng sản phẩm. Không được phép sử dụng các món ăn nhà làm tại các hoạt động của trường trong giờ học chính quy. (hướng dẫn mới của tiểu bang và địa phương)
- ***Hướng dẫn này áp dụng trong trường hợp cần tổ chức các bữa tiệc tại lớp, buổi gây quỹ, v.v. vào ngày học chính quy đối với mọi lớp...PK-12. Không áp dụng cho các sự kiện như Lễ hội mùa thu; sự kiện này thường tổ chức sau ngày học chính quy. Các bữa tiệc và hoạt động gây quỹ vẫn có thể diễn ra nhưng phải sử dụng thực phẩm được mua từ nhà cung cấp có giấy phép chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa hoặc tiệm bánh có giấy phép kinh doanh thương mại.***

**TÌNH NGUYỆN VIÊN/KHÁCH THĂM:** Nhà trường khuyến khích phụ huynh và các thành viên trong cộng đồng thể hiện tinh thần tình nguyện giúp đỡ các lớp học, cũng như hỗ trợ trung tâm truyền thông và khu vực căng-tin. Nhà trường cũng hoan nghênh sự đóng góp của mọi người trong các sự kiện đặc biệt nếu giáo viên yêu cầu. Tất cả khách tham quan cần phải ghé qua văn phòng để lấy **thẻ khách thăm**. Vì sự an toàn của học sinh, chúng tôi cần biết tên của tất cả những người có mặt trong khuôn viên nhà trường. Rất cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Nếu quý vị muốn hộ tống trẻ trong chuyến đi hoặc làm tình nguyện trong khuôn viên trường, quý vị sẽ cần phải hoàn thành kiểm tra lý lịch hàng năm. Xin vui lòng trao đổi với nhân viên văn phòng để biết thêm chi tiết.

**HỌP PHỤ HUYNH - GIÁO VIÊN và LIÊN LẠC:** Nhà trường hoan nghênh phụ huynh liên lạc với giáo viên thông qua hình thức giấy báo, tin nhắn nhắc nhở, email và/hoặc điện thoại. Quý vị có thể sắp xếp họp mặt với giáo viên bằng cách gọi **941-5594**. Xin vui lòng không đến trường yêu cầu họp khi chưa thông báo trước để nhà trường sắp xếp. Kiểm tra hồ sơ của con em quý vị mỗi ngày. Xem lại bài tập về nhà và nộp lại đúng hạn bất kỳ giấy tờ nào cần được ký.

**TỔ CHỨC TIỆC:** Lớp sẽ tổ chức tiệc vào Giáng sinh, Ngày lễ tình nhân, Lễ Phục sinh, và Tất niên. Những bữa tiệc này sẽ được giáo viên và phụ huynh của lớp lên lịch. Chúng tôi không khuyến khích tổ chức tiệc sinh nhật ở trường nhưng nếu được giáo viên cho phép, quý vị có thể mang theo thức uống giải khát nhẹ đóng gói sẵn mua ở cửa hàng. Nếu tổ chức tiệc cá nhân, học sinh sẽ không được gửi thiệp mời tại trường TRỪ KHI học sinh muốn mời tất cả các bạn học. Anh chị em của học sinh sẽ không được phép tham gia các bữa tiệc trong lớp. Vui lòng xem phần Căng-tin và đồ ăn nhẹ trong sổ tay này. Chúng ta phải tuân thủ các chính sách của hội đồng quản trị.

**CHUYÊN CẦN:** Đây là luật cần tuân thủ! **Học sinh bị sốt, ói mửa, hoặc tiêu chảy PHẢI chờ hết 24 giờ (không còn dùng thuốc) trước khi trở lại trường.** Học sinh phải đến trường và tham gia học tập đến 11:20 thì mới được điểm danh là có mặt trong ngày. Nếu học sinh bị bệnh, phụ huynh phải đến đón kịp thời. Học sinh bị bệnh, cần ở lại phòng khám sẽ bị điểm danh là vắng mặt. Học sinh có lịch hẹn trong ngày sẽ được điểm danh là có mặt nếu các em có mặt tại trường trong 3.5 giờ giảng dạy. Vắng mặt có lý do hoặc không có lý do đều được xem là nghỉ học. Vui lòng gửi kèm giấy báo vào ngày hôm sau nếu cho con em quý vị nghỉ học. Nhà trường sẽ gửi bản sao Chính Sách Chuyên Cần của Quận Colquitt về nhà từng trẻ vào đầu năm.

**QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC:** Học sinh phải tuân theo quy định về đồng phục của Quận Colquitt trong quy tắc ứng xử của học sinh (có trình bày trong kế hoạch chương trình này). Trẻ có thể mặc áo hai dây chung với áo len, áo dệt kim nửa lưng, hoặc áo khoác. Nhà trường khuyến khích phụ huynh cho trẻ dùng giày ba ta trong những ngày học sinh có tập thể dục. Nếu phụ huynh muốn trẻ mặc quần quần ôm sát chân, phải phối quần quần ôm sát chân với áo dài hoặc váy. Quần ngắn, váy và đầm phải có độ dài phù hợp. (dài hơn đầu ngón tay của học sinh khi thả lỏng hai tay bên hông) Quần/quần ngắn không được có lỗ thủng/xé/căng chật trên phần đầu gối.

**CHUYẾN ĐI DU NGOẠI:** Chuyến đi du ngoại là nội dung kết hợp giảng dạy nằm trong tiêu chuẩn trường học. **Trẻ KHÔNG ĐƯỢC mang theo anh chị em tham gia các chuyến đi du ngoại.** Phụ huynh không được phép đi xe buýt của trường vì lý do trách nhiệm pháp lý theo chính sách của CCBOE. Chúng tôi cũng yêu cầu người lớn hộ tống trong các chuyến đi thực tế sẽ tuân thủ Chính Sách Hội Đồng Quản Trị không thuốc lá/không ma túy. Phụ huynh/Người lớn phải thực hiện kiểm tra lý lịch hàng năm mới đủ điều kiện tham gia các chuyến đi thực tế cần giám sát học sinh. Quý vị phải xin mẫu từ nhà trường và sau khi điền xong, quý vị cần nộp lại cho CCBOE từ tổng vụ cảnh sát.

**Thiết Bị Công Nghệ:** Học sinh phải cất điện thoại di động/thiết bị công nghệ trong cặp sách trừ khi được giáo viên cho phép sử dụng để thực hiện dự án giảng dạy. Phải tắt hết tất cả các thiết bị điện tử. Học sinh không được gửi hoặc nhận tin nhắn văn bản hay cuộc gọi điện thoại trên các thiết bị cá nhân, bao gồm cả điện thoại lẫn đồng hồ. Học sinh phải tuân thủ các chính sách và thủ tục của trường khi sử dụng công nghệ của trường. (Tuân thủ các chính sách của Hội đồng nhà trường - các chính sách này có trình bày trong sổ tay dành cho học sinh) Hamilton không chịu trách nhiệm đối với các thiết bị bị mất hoặc hư hỏng.

**Đồ chơi:** Không được phép mang đồ chơi đến trường. Không được phép sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trong khuôn viên hoặc khu vực trường ngoại trừ là lực lượng của cơ quan thực thi pháp luật. Hamilton sẽ tuân theo Quy Tắc Ứng Xử của Quận Colquitt.

## ***QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA CHA MẸ***

**Theo Đạo luật mọi học sinh đều thành công (*Every Student Succeeds Act*) phụ huynh có quyền được biết các thông tin sau:**

- Trình độ của nhân viên nhà trường đang cung cấp hướng dẫn cho con mình.
- Mức độ thành tích của con mình trong mỗi kỳ đánh giá học tập của tiểu bang.
- Liệu học sinh có bị giao cho một giáo viên dạy môn học chính không đủ trình độ chuyên môn trong bốn tuần liên tiếp trở lên không.

**Khi phụ huynh yêu cầu nhà trường phải cung cấp các thông tin sau:**

- Liệu giáo viên có đáp ứng các tiêu chí về trình độ và giấy phép của tiểu bang đối với cấp lớp và các môn học mà giáo viên giảng dạy hay không.
- Liệu giáo viên có đang giảng dạy trong tình trạng khẩn cấp hoặc tình trạng tạm thời khác mà qua đó, được miễn trừ các tiêu chí về bằng cấp hoặc giấy phép của tiểu bang hay không.
- Bằng tú tài chuyên ngành của giáo viên cùng bất kỳ chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp nào mà giáo viên có cũng như lĩnh vực của chứng chỉ hoặc bằng cấp.
- Liệu trẻ có nhận dịch vụ từ các nhân viên bán chuyên hay không và nếu có thì trình độ của họ như thế nào.

Nếu quý vị không thể có được thông tin cần thiết, quý vị có thể gọi cho hiệu trưởng của con mình để biết thông tin này, hoặc gọi đến Văn Phòng Nhân Sự của chúng tôi theo số 890-6225.

Tất cả nhân viên tại Trường tiểu học Hamilton đều có trình độ chuyên môn chất lượng

**BOE Quận Colquitt – Chính Sách Chuyên Cần:**

Mỗi năm học luôn là khoảng thời gian thú vị đối với học sinh, nhân viên và gia đình. Để giáo dục các em hiệu quả, trẻ phải đến trường đều đặn và có mặt đúng giờ mỗi ngày. Vậy nên nhằm đảm bảo đạt được thành tích tốt nhất, nhà trường rất cần phụ huynh có trách nhiệm đưa con em mình đến trường đúng giờ hàng ngày trừ khi trẻ bị ốm. Nếu học sinh nghỉ học vì bị ốm, hãy nhớ gửi giấy báo cho nhà trường khi học sinh đi học trở lại. Thủ tục này là bắt buộc, yêu cầu cần tuân thủ nghiêm ngặt tại mỗi trường mà học sinh đã ghi danh và/hoặc ở độ tuổi bắt buộc đi học.

**Quy Trình Đánh Giá Chuyên Cần**

Mỗi học sinh đều phải nộp văn bản giấy tờ sau khi nghỉ học. (Giấy báo của Phụ huynh hoặc Bác sĩ) Ngoài ra, quan trọng là con em quý vị phải xin lại bài tập đã bỏ lỡ khi nghỉ học. Mỗi khi con em quý vị đi học muộn hoặc vắng mặt, có thể trẻ đã bỏ lỡ nhiều giờ phút học tập quý giá. Chúng tôi cam kết cung cấp nền giáo dục tốt nhất có thể cho con em quý vị. Nhưng nếu con em quý vị không đi học đều, quá trình tiếp thu của trẻ có thể bị ảnh hưởng, khiến trẻ bị tụt lại phía sau so với lớp. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều cần thiết trong việc giáo dục trẻ.

Chúng tôi cũng biết rằng quý vị rất quan tâm, lo lắng về sự thành công của con em mình ở trường, vậy nên mục tiêu của chúng tôi chính là giúp quý vị giải quyết vấn đề này. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Xã Hội tại trường học con em quý vị.

Thủ tục chuyên cần của Hội Đồng Giáo Dục Quận Colquitt được nêu rõ như sau:

1. Năm (5) ngày không phép – Phiên điều trần tại trường học  
2. Bảy (7) ngày không phép – Phiên điều trần với Viên chức nhà trường, Đại diện ủy viên công tố quận và Phòng dịch vụ gia đình và trẻ em (DFCS)  
3. Mười (10) ngày không phép – Tham khảo DFCS  
4. Mười hai (12) ngày không phép – có thể thực hiện hành động pháp lý

Phiên điều trần bảy (7) ngày với các quan chức nhà trường, đại diện ủy viên công tố quận và Phòng dịch vụ gia đình và trẻ em sẽ được tổ chức một lần cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh ghi danh vào các trường học trong quận Colquitt. **Trong các năm tiếp theo**, nhà trường sẽ tổ chức phiên điều trần năm (5) ngày tại trường, sau đó áp dụng tiến trình như được nêu trong Thủ tục chuyên cần với các hậu quả đã trình bày đối với việc vắng mặt mười (10) ngày và mười hai (12) ngày dựa trên điểm chuyên cần trong năm học hiện tại. Xin lưu ý, nếu nhà trường cho rằng cần thực hiện hành động pháp lý, lịch sử chuyên cần của học sinh sẽ là một trong những yếu tố cơ sở để đưa ra quyết định đó.

Cảm ơn quý vị đã hợp tác và cộng tác với các trường học Quận Colquitt để đảm bảo trải nghiệm giáo dục tốt nhất cho con em quý vị.

Theo luật GA mới, mỗi trường sẽ đưa vào sổ tay của mình một danh sách không giới hạn tên của tất cả các câu lạc bộ và tổ chức, nhiệm vụ hoặc mục đích của câu lạc bộ/tổ chức, tên của (các) giảng viên cố vấn cho câu lạc bộ/tổ chức đó, cũng như mô tả về các hoạt động trong quá khứ hoặc dự kiến tổ chức trong tương lai. Sổ tay cũng sẽ bao gồm một phần dành cho phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp từ chối cho phép con em mình tham gia vào câu lạc bộ hoặc tổ chức do người đó chỉ định.

**CÂU LẠC BỘ:** Trường Tiểu Học Hamilton có trang bị các câu lạc bộ/tổ chức sau đây cho học sinh hội đủ điều kiện tham gia:

**CÂU LẠC BỘ SGA –**

- Nhiệm vụ hoặc mục đích – Giáo dục cho học sinh về lý tưởng dân chủ trong môi trường học đường.
- Cố vấn câu lạc bộ nhiệm kỳ 2022-2023 – Amy Hardigree và Theresa James
- Hoạt động – Trang trí xe diễu hành, Tri ân thầy cô, Học bổng Trell Coleman, Đêm DQ và Đêm trượt băng, Bán áo phông

**CÂU LẠC BỘ 4-H** – dành cho tất cả học sinh lớp 4 & 5.

- Nhiệm vụ hoặc mục đích – Tôi tuyên thệ sẽ dùng Đầu óc để suy nghĩ rõ ràng hơn, Trái tim để cống hiến tận tâm hơn, Bàn tay để phục vụ nhiều hơn và Sức khỏe để sống tốt hơn, vì câu lạc bộ của tôi, vì cộng đồng của tôi, đất nước của tôi và thế giới của tôi.
- Cố vấn câu lạc bộ nhiệm kỳ 2022-2023 – Emily Summerline và Katie Whitlatch
- Hoạt động – Sự kiện 4-H của Hội chợ quốc gia Georgia; Đố vui 4-H; Bạn bè 4-H: Xây dựng gia đình vững mạnh hơn; CPA & DPA; Hội thảo DPA; 4-H Cắm trại cùng bạn bè; Họp mặt hàng tháng

**CÂU LẠC BỘ CÔNG NGHỆ** – có tại mỗi trường Quận Colquitt. Các cuộc họp mặt của Câu lạc bộ công nghệ sẽ không ảnh hưởng đến thời gian giảng dạy. Học sinh muốn tham gia phải vượt qua bài kiểm tra công nghệ. Học sinh phải có học lực tốt, đi học chuyên cần, kỷ luật và được sự cho phép của phụ huynh. Khuyến khích giáo viên chọn ra những học sinh thể hiện năng khiếu và sở thích công nghệ.

- Sứ mệnh hoặc mục đích – mục tiêu của Câu Lạc Bộ Công Nghệ là thúc đẩy việc sử dụng công nghệ máy tính, cho phép thành viên tham gia câu lạc bộ nâng cao trải nghiệm giáo dục.
- (Các) cố vấn của câu lạc bộ – Justin McDowell & Lori Linnenkohl (Viết mã)
- Hoạt động – Hoạt động của câu lạc bộ bao gồm các hoạt động và chương trình phù hợp với sự phát triển nhằm thúc đẩy dịch vụ của trường và thành tích học tập thông qua việc sử dụng công nghệ cũng như ứng dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề. Các hoạt động có thể được tổ chức trước hoặc sau giờ học, trong giờ ăn trưa hoặc cuối tuần.
- Chính sách – mọi thông tin cá nhân về thành viên câu lạc bộ có thể thu thập sẽ được bảo mật, theo đó không cho phép bất kỳ ai truy cập ngoại trừ nhân viên Câu Lạc Bộ Công Nghệ được ủy quyền. Trong trường hợp đó, thông tin cá nhân nêu trên sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến Câu Lạc Bộ Công Nghệ. Cố vấn câu lạc bộ phải chịu trách nhiệm thực thi Chính Sách Sử Dụng Được Phê Duyệt của trường mà thành viên câu lạc bộ đang theo học.

**CÂU LẠC BỘ ĐIỀN KINH:** Cố vấn câu lạc bộ - Huấn luyện viên Redmond

**CÂU LẠC BỘ NGÔN NGỮ KỸ HIỆU:** Cố vấn câu lạc bộ - Theresa James & Rose Scott

**CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC & Nhạc cụ chuông:** Cố vấn câu lạc bộ - Theresa James

## **CÂU LẠC BỘ JUNIOR BETA** - Cố vấn câu lạc bộ -

Dành cho học sinh lớp 5 vượt trội tiêu chuẩn trong một hoặc nhiều môn học và có tên trong Danh sách danh dự AB.

- Nhiệm vụ hoặc Mục đích - Để thúc đẩy nhân cách, dịch vụ và khả năng lãnh đạo của học sinh tiểu học và trung học, khen thưởng thành tích đáng khen, khuyến khích cũng như hỗ trợ học sinh duy trì sức học sau trung học.
- Cố vấn của câu lạc bộ - Emily Summerlin và Katie Whitlatch
- Hoạt động - Các dự án phục vụ cộng đồng, làm đẹp trường học và các cuộc họp mặt hàng tháng.

Chúng tôi, tại Trường tiểu học Hamilton, tin rằng việc học sinh tham gia vào các câu lạc bộ, thể thao, và các hoạt động ngoại khóa khác là điều thuận lợi cho trẻ. **CHỈ** điền phần dưới cùng của trang này nếu quý vị **KHÔNG** muốn con em mình tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ hoặc tổ chức nào mà trẻ hội đủ điều kiện tham gia.

### **Chính sách bắt nạt**

Phụ huynh, học sinh, và nhân viên sẽ nhận được thông báo về hệ thống và chính sách liên quan đến vấn đề bắt nạt của nhà trường thông qua trang web trường và sổ tay/chương trình (Thông tin nhận thức về vấn nạn bắt nạt, Tóm tắt về cam kết & Chính sách của Hội đồng quản trị JC DAG).

- Tất cả học sinh đều sẽ được giáo dục về bắt nạt - cách ngăn ngừa và báo cáo - thông qua các bài học hướng dẫn hai tuần một lần cũng như giáo dục nhân cách hàng ngày. (Nhắc nhở về chiến dịch chống bắt nạt hàng quý, Đụng chạm thiện ý, Đụng chạm bất hảo; Các bài học về bắt nạt, Áp phích bắt nạt là gì – dán xung quanh trường).
- Nhân viên trường tiểu học Hamilton sẽ được thông báo về kế hoạch của nhà trường trong các cuộc họp của khoa và các cuộc họp nhóm cấp lớp
- Phụ huynh, học sinh và nhân viên đều được phép báo cáo các trường hợp bị cáo buộc là bắt nạt.
- Các trường hợp bắt nạt đều sẽ được ban giám hiệu hoặc cố vấn hướng dẫn điều tra trong vòng 24 giờ sau khi nhận báo cáo.
- Ban giám hiệu sẽ lưu giữ nhật ký về tất cả các trường hợp bắt nạt tiềm tàng để xác định xem liệu có một khuôn mẫu nào đang xuất hiện hay không.
- Trong quá trình điều tra, nhà trường sẽ hoàn thành Biên bản điều tra sự cố nhà trường, đồng thời học sinh sẽ được giáo dục riêng về Hệ thống trường học Quận Colquitt, Georgia và Chính sách của Trường tiểu học Hamilton Park về việc cấm bắt nạt.
- Chỉ ban giám hiệu mới được phép đưa ra hình phạt, hay còn gọi là “biện pháp kỷ luật”, khi xác nhận có trường hợp bắt nạt.



### **Hệ thống kỷ luật**

- **Kỷ luật lần một** sẽ được đưa ra sau khi phát hiện có xảy ra vấn đề bắt nạt. Học sinh và phụ huynh chịu kỷ luật lần 1 sẽ được giới thiệu đến gặp Cố vấn hướng dẫn để nghe tư vấn cá nhân cũng như nhận văn bản thông báo bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Thông báo này cũng đóng vai trò là hợp đồng ràng buộc hành vi. Nhà trường sẽ xem xét độ tuổi của trẻ và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm lỗi để đưa ra các hình thức kỷ luật tiếp theo ở cấp độ này. (Kế hoạch C – Quy tắc ứng xử của học sinh & Kế hoạch hành động kỷ luật của Quận Colquitt).
- **Kỷ luật lần hai** sẽ được đưa ra sau khi nhà trường nhận được báo cáo tái phạm hành vi bắt nạt. Học sinh và phụ huynh chịu kỷ luật lần 2 sẽ được giới thiệu đến gặp Cố vấn hướng dẫn để quan sát lớp học, sắp xếp các buổi học nhóm và nhận văn bản thông báo bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Thông báo này cũng đóng vai trò là hợp đồng ràng buộc hành vi. Nhà trường sẽ xem xét độ tuổi của trẻ và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm lỗi lần hai để đưa ra các hình thức kỷ luật tiếp theo ở cấp độ này. (Kế hoạch C hoặc D – Quy tắc ứng xử của học sinh & Kế hoạch hành động kỷ luật của Quận Colquitt).

- **Kỷ luật lần ba** sẽ được đưa ra sau khi tất cả các biện pháp trước đó không đạt được kết quả tuân thủ CHÍNH SÁCH CẤM BẮT NẠT. Nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh. (Kế hoạch D, E hoặc F – Quy tắc ứng xử của học sinh & Kế hoạch hành động kỷ luật của Quận Colquitt).





**Trường tiểu học Hamilton**  
**Kế hoạch tham gia của cha mẹ và gia đình để chia sẻ thành công của học sinh**  
**Năm học 2023-2024**  
**5110 GA Hwy 111**  
**Hartsfield, GA 31756**  
**229.941.5594**  
**Kristyn Nelms, Kế hoạch chính**  
**Sửa đổi ngày 18 có thể 5 nă**  
**2023**

Tiêu đề I là gì?

Trường Tiểu học Hamilton được xác định là trường Title I như một phần của “Đạo luật Thành công của Mọi Học sinh” (ESSA). Title I được thiết kế để hỗ trợ các nỗ lực cải cách trường học của Tiểu bang và địa phương gắn liền với các tiêu chuẩn học thuật đầy thách thức của Tiểu bang nhằm cải thiện việc dạy và học cho học sinh. Các chương trình Title I phải dựa trên các phương tiện hiệu quả để cải thiện thành tích của học sinh và bao gồm các chiến lược để hỗ trợ sự tham gia của gia đình. Tất cả các trường Title I phải cùng với phụ huynh và các Thành viên trong gia đình phát triển một kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình bằng văn bản.

**Kế hoạch của trường cho thành tích chung của học sinh**

**Nó là gì?** Đây là một kế hoạch mô tả cách Trường Tiểu học Hamilton sẽ cung cấp các cơ hội để cải thiện sự tham gia của gia đình để hỗ trợ việc học tập của học sinh. Trường Tiểu Học Hamilton đánh giá cao sự đóng góp và tham gia của phụ huynh và các thành viên trong gia đình để thiết lập mối quan hệ hợp tác bình đẳng vì mục tiêu chung là nâng cao thành tích của học sinh. Kế hoạch này mô tả những cách khác nhau mà Trường Tiểu học Hamilton sẽ hỗ trợ sự tham gia của gia đình và cách phụ huynh có thể giúp lập kế hoạch và tham gia vào các hoạt động và sự kiện để thúc đẩy việc học tập của học sinh ở trường và ở nhà.

**Nó được phát triển như thế nào?** Trường Tiểu Học Hamilton mời tất cả phụ huynh tham dự Cuộc Họp Đầu Vào Mùa Xuân hàng năm của chúng tôi để xem xét và sửa đổi Kế Hoạch Gắn Kết Gia Đình và Phụ Huynh cũng như Kế Hoạch Gắn Kết Gia Đình và Phụ Huynh của khu học chánh, Kế Hoạch Toàn Trường, Xây Dựng Năng Lực Nhân Viên, Hiệp Ước Phụ Huynh Học Sinh, và ngân sách Tương tác của Phụ huynh và Gia đình. Trường Tiểu Học Hamilton cũng hoan nghênh ý kiến đóng góp và ý kiến của phụ huynh bất cứ lúc nào về kế hoạch. Kế hoạch và biểu mẫu đầu vào được đăng trên trang web của trường để phụ huynh xem và gửi phản hồi. Kế hoạch này cũng có sẵn trong văn phòng trường học và khu vực tài nguyên phụ huynh. Các Kế hoạch Gắn kết Gia đình và Phụ huynh đã được phân phát cho tất cả các phụ huynh trong cuộc họp sửa đổi hàng năm. Tất cả phản hồi của phụ huynh được sử dụng để sửa đổi kế hoạch của trường. Kế hoạch tham gia của cha mẹ và gia đình được cập nhật hàng năm.

**Nó dành cho ai?** Tất cả học sinh tham gia chương trình Title I, Part A Toàn Trường, và gia đình của các em, được khuyến khích và mời tham gia đầy đủ các cơ hội được mô tả trong kế hoạch này. Trường Tiểu Học Hamilton sẽ tạo cơ hội đầy đủ cho phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết tật và phụ huynh có trẻ em đi cư tham gia.

**Nó có sẵn ở đâu?** Vào đầu năm, kế hoạch được đưa vào sổ tay học sinh được phát cho tất cả học sinh. Kế hoạch cũng sẽ được đăng trên trang web của trường và mạng xã hội. Phụ huynh cũng có thể lấy một bản sao của kế hoạch trong Khu vực Tài nguyên Phụ huynh nằm ở trung tâm truyền thông tại Trường Tiểu học Hamilton.

<p><b>Các Mục Tiêu Kế Hoạch Chiến Lược của CCSD</b> Hội đồng Giáo dục Quận Colquitt đã thông qua Kế hoạch Chiến lược của Học khu Quận Colquitt vào ngày 26 tháng 6 năm 2022. Kế hoạch đại diện cho ý kiến đóng góp từ cộng đồng, các gia đình trong học khu, học sinh và nhân viên của chúng tôi. Thông qua các cuộc khảo sát cộng đồng, các buổi lập kế hoạch chiến lược, phân tích SWOT và xem xét dữ liệu, học khu đã phát triển kế hoạch chiến lược này để đặt nền tảng cho công việc sẽ được thực hiện trong 5 năm tới. Kế hoạch nêu bật các sáng kiến và mục tiêu thực hiện phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mệnh và Niềm tin của học khu. Ghé thăm trang web của chúng tôi tại <a href="#">Kế hoạch Hành động Chiến lược của CCSD</a> để xem các mục tiêu và các bước hành động.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Hãy cùng nhau!</u></b></p> <p>Trường Tiểu Học Hamilton sẽ tổ chức các sự kiện sau đây để xây dựng năng lực cho sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh và gia đình nhằm hỗ trợ sự hợp tác giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh. Các cuộc họp sẽ được tiến hành vào nhiều thời điểm khác nhau với nỗ lực đáp ứng nhu cầu lịch trình của phụ huynh, và một số cuộc họp sẽ được tổ chức nhiều lần. Tất cả các cuộc họp cũng sẽ được cung cấp hầu như thông qua trang web và / hoặc một liên kết được gửi qua REMIND cho những phụ huynh không thể tham dự. Tất cả thông tin được cung cấp tại các cuộc họp sẽ được cung cấp cho phụ huynh vào tuần sau cuộc họp và sẽ có sẵn để tải xuống trên trang web. Thông tin sẽ được cung cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và ở định dạng mà phụ huynh có thể hiểu được.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Mục tiêu năm học 2023-2024</b></p> <p>Trường Tiểu học Hamilton đã chọn tập trung vào các mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm sau đây cho năm học 2023-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vào cuối năm học 2023-2024, sẽ có sự gia tăng 3% về Mức độ thông thạo nội dung môn Toán theo Đánh giá các mốc quan trọng của Georgia ở các lớp 3-5.</li> <li>Đến cuối năm học 2023-2024, sẽ giảm 3% tỷ lệ học sinh cần khắc phục trong miền phụ Văn bản thông tin trên Đánh giá các mốc quan trọng của Georgia ở lớp 3-5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Đại hội thường niên Title I vào tháng 8 năm 2023</b> Chương trình nghị sự: Tổng quan về Tiêu đề I để thông báo cho phụ huynh về các yêu cầu của Tiêu đề I và quyền của họ được tham gia; Tài trợ Title I, Hoạt động Tham gia của Phụ huynh và Gia đình Title I, cập nhật CCRPI và Cập nhật Dữ liệu Thử nghiệm 2023-2024</li> <li><b>Hoạt động nâng cao năng lực dành cho phụ huynh Q1 “Hiểu biết về Công nghệ và Nền tảng Google- Mang theo Công nghệ của riêng Bạn”, “Toán cho Trẻ em và Phụ huynh”, “Chào mừng đến với Chế độ xem của tôi Đọc và Viết” –</b> Tháng 9/tháng 10 năm 2023- Chương trình nghị sự: Phụ huynh sẽ được giới thiệu về các ứng dụng và nền tảng Google được sử dụng tại Hamilton; Ứng dụng sẽ được tải xuống trên thiết bị gia đình; Máy tính Toán trong Trung tâm Truyền thông sẽ có sẵn cũng như giáo viên Toán cho các hoạt động toán mang về nhà để giúp đạt được các tiêu chuẩn toán mới trong năm; Phụ huynh sẽ tìm hiểu về Chương trình Đọc và Viết mới “My View”</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Hội đồng phụ huynh học sinh</b></p> <p>Phụ huynh, học sinh và nhân viên nhà trường đã phát triển Thỏa thuận Phụ huynh học sinh. Các giáo viên đề xuất các chiến lược học tập tại nhà, phụ huynh bổ sung các ý tưởng để làm cho chúng cụ thể hơn và học sinh cho chúng tôi biết điều gì sẽ giúp họ học được. Một cuộc họp sửa đổi hàng năm được tổ chức hàng năm để xem xét sự gọn nhẹ và thực hiện các thay đổi dựa trên nhu cầu của học sinh. Phụ huynh và các bên liên quan được hoan nghênh cung cấp phản hồi về kế hoạch thu gọn và trong suốt năm học. Tất cả thông tin phản hồi sẽ được sử dụng để sửa đổi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hoạt động nâng cao năng lực của phụ huynh Q2 “Kỳ nghỉ vui vẻ của gia đình, Tập trung vào hướng dẫn và các hoạt động học tập mang về nhà” –</b>Tháng 11/tháng 12 năm 2023– Hamilton sẽ cung cấp các hoạt động vui chơi trong kỳ nghỉ cho cả gia đình, cũng như các hoạt động học thuật mang về nhà để đưa ra và hướng dẫn các đề xuất đáp ứng nhu cầu của phụ huynh như được phản ánh trong Khảo sát mùa thu năm 2023.</li> <li><b>Hoạt động nâng cao năng lực của phụ huynh Q3 “Làm sáng tỏ các bài kiểm tra MAP và Cột mốc Georgia” Lớp 3-5 và “Điểm chuẩn MAP là gì? Và Làm thế nào để tránh tình trạng sụt giảm trong mùa hè”</b> Các lớp K-2 – Tháng 2 năm 2024 – Chương trình nghị sự: Phụ huynh và tất cả các bên liên quan sẽ có cơ hội tìm hiểu về Điểm chuẩn Georgia Milestone và MAP và tham gia vào môi trường kiểm tra mô phỏng; Phụ huynh của học sinh lớp dưới sẽ tìm hiểu về Điểm chuẩn MAP và nhận các chương trình máy tính và hoạt động mùa hè,</li> </ul>

kế hoạch cho năm học tiếp theo. Truy cập trang web của chúng tôi tại <http://hes.colquitt.schooldesk.net/> để biết thêm thông tin về máy nén nhỏ gọn của chúng tôi.

cũng như hướng dẫn thi đấu cho các thử thách thú vị tại Hamilton cho Mùa hè năm 2024.

- **Cuộc họp sửa đổi Tiêu đề I và Ý kiến của các bên liên quan – Tháng 3 năm 2024 –** Chương trình nghị sự: Tất cả các bên liên quan sẽ có cơ hội gặp gỡ để chia sẻ các chiến lược nhằm xây dựng quan hệ đối tác: Phụ huynh và gia đình sẽ đóng góp ý kiến cho Chương trình Title I của chúng tôi bao gồm Kế hoạch Tham gia của Phụ huynh và Gia đình của trường và học khu, Thỏa thuận giữa Nhà trường và Phụ huynh, phụ huynh ngân sách tham gia, Kế hoạch Title I và xây dựng năng lực của nhân viên. Các cuộc họp sẽ được tổ chức trực tuyến và trực tiếp giữa người với người vào nhiều thời điểm khác nhau.

**Khu vực tài nguyên mẹ**  
Phòng / Khu vực dành cho Phụ huynh của Trường Tiểu học Hamilton nằm trong trung tâm truyền thông của chúng tôi và mở cửa cho tất cả phụ huynh từ 8:00 - 2:00 mỗi ngày. Có sẵn các nguồn để phụ huynh kiểm tra để học sinh sử dụng ở nhà. Một máy tính cũng có sẵn để phụ huynh sử dụng thích hợp trong trung tâm truyền thông. Tài nguyên Phụ huynh có sẵn ở hành lang phía trước của trường.

- **Hoạt động nâng cao năng lực của phụ huynh Q4 “Ngày STEAM và AG tại Hamilton- Kỷ niệm Ag trong Lớp học”-tháng 4/tháng 5 năm 2024-**Chương trình nghị sự: Phụ huynh sẽ được mời tham dự lễ kỷ niệm STEAM và Ag trong Lớp học kéo dài cả ngày. Học sinh sẽ tham gia vào các thí nghiệm và triển lãm, đồng thời phụ huynh sẽ nhận được các hoạt động tại nhà, cũng như các hoạt động để ngăn chặn tình trạng Sụt giảm trong Mùa hè, đồng thời đăng ký để giúp chăm sóc Vườn và Động vật của Hamilton cho đến Mùa hè năm 2024.

### **THAM GIA PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH**

Trường Tiểu học Hamilton tin rằng sự tham gia của gia đình có nghĩa là sự tham gia của phụ huynh và các thành viên trong gia đình trong giao tiếp hai chiều thường xuyên và có ý nghĩa liên quan đến việc học tập của học sinh và các hoạt động khác của trường, bao gồm đảm bảo:

- Cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ việc học của con họ.
- Phụ huynh được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con em họ ở trường.
- Cha mẹ đó là đối tác đầy đủ trong việc giáo dục con cái của họ và được bao gồm, khi thích hợp, trong việc ra quyết định và tham gia các ủy ban cố vấn để hỗ trợ việc giáo dục con họ.

Contact our school parent liaison  
Tiền sĩ Kimberly May theo số 229.941.5594  
hoặc qua email tại [kimberly.may@colquitt.k12.ga.us](mailto:kimberly.may@colquitt.k12.ga.us) để biết thêm thông tin.

**Tiêu chuẩn tương tác của cha mẹ và gia đình TRƯỜNG TIỂU HỌC HAMILTON** và phụ huynh của chúng tôi đã áp dụng Tiêu chuẩn PTA Quốc gia về Hợp tác Gia đình-Nhà trường làm mô hình của trường trong việc thu hút phụ huynh, học sinh và cộng đồng. Các tiêu chuẩn này là:

1. Chào đón tất cả các gia đình
2. Giao tiếp hiệu quả
3. Hỗ trợ thành công của học sinh
4. Lên tiếng cho mọi trẻ em
5. Chia sẻ sức mạnh
6. Hợp tác với cộng đồng

**Trường Tiểu Học Hamilton** cam kết giúp đỡ phụ huynh và gia đình của chúng tôi tham dự các hoạt động gia đình được liệt kê trong kế hoạch này. Vui lòng gọi hoặc gửi email cho chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ chăm sóc trẻ em hoặc đưa đón để tham gia các chương trình của chúng tôi.

Kristyn Nelms

PRINCIPAL

229.941.5594 or

Kristyn.nelms@colquitt.k12.ga.us

Dr. Kimberly May

ASSISTANT PRINCIPAL

PARENT LIAISON

229.941.5594 or

kimberly.may@colquitt.k12.ga.us

#### **CHIA SẺ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA BẠN**

Chúng tôi muốn nghe từ bạn. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào, hoặc có bất kỳ phần nào trong kế hoạch này mà bạn cảm thấy không phù hợp với mục tiêu của học sinh hoặc nhà trường về thành tích học tập, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chia sẻ nhận xét và ý tưởng của bạn để cải thiện. Ngoài ra còn có cơ hội cung cấp các đề xuất trực tuyến tại <http://hes.colquitt.schooldesk.net/>

#### **Nâng Cao Năng Lực**

Trường Tiểu Học Hamilton sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để thúc đẩy và hỗ trợ phụ huynh và các thành viên trong gia đình như một nền tảng quan trọng của trường nhằm củng cố trường và đạt được các mục tiêu của trường. Chúng tôi sẽ:

- Đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đến các chương trình của trường và phụ huynh, các cuộc họp, và các hoạt động khác được gửi về nhà bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, được đăng trên trang web của trường, Facebook và thị trường của trường, và được đưa vào các bản tin của trường.
- Giáo dục nhân viên của chúng tôi thông qua PLC, các cuộc họp của khoa hoặc các kỳ lập kế hoạch và email về các chiến lược để cải thiện giao tiếp với phụ huynh và các ý tưởng để tăng sự tham gia của gia đình với các hoạt động đọc và toán cho học sinh ngoài lớp học.
- Liên lạc với tất cả các gia đình một cách thường xuyên về các sự kiện và hoạt động gắn kết giữa cha mẹ và gia đình, chẳng hạn như tin nhắn điện thoại, mạng xã hội và tờ rơi. Sử dụng báo cáo tiến độ và Khuôn viên vô hạn để hỗ trợ phụ huynh theo dõi sự tiến bộ của con họ.

- Cung cấp tài liệu cần thiết cho phụ huynh tại các hội nghị, cuộc họp và các hoạt động để giúp phụ huynh làm việc với con mình để cải thiện thành tích của con họ, bao gồm cả tác hại của vi phạm bản quyền.
- Lắng nghe và phản hồi yêu cầu của phụ huynh để được hỗ trợ thêm cho các hoạt động gắn kết giữa phụ huynh và gia đình và cung cấp các nguồn lực cho phụ huynh để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.
- Hợp tác với các chương trình mầm non hoặc các chương trình khác (nếu có) để giúp chuẩn bị cho phụ huynh và con cái họ chuyển tiếp thành công ở trường.
- Làm việc với phụ huynh của chúng tôi để phát triển các khóa đào tạo liên quan và các bài thuyết trình hữu ích để giáo dục nhân viên của chúng tôi về tầm quan trọng của sự tham gia của phụ huynh và gia đình cũng như cách hỗ trợ việc học tập của học sinh.
- Cung cấp các lớp học về đọc viết và tin học cho phụ huynh và các thành viên trong gia đình để giúp nâng cao hơn nữa các cấp học khác nhau của họ.
- Thu thập thông tin phản hồi từ phụ huynh và các thành viên trong gia đình tại tất cả các sự kiện, đặt phiếu đóng góp xung quanh tòa nhà và đăng biểu mẫu gợi ý trên trang web của trường để đáp ứng yêu cầu của phụ huynh về việc hỗ trợ thêm cho các hoạt động gắn kết giữa phụ huynh và gia đình

### Phụ huynh học sinh nhỏ gọn là gì?

Sự gọn nhẹ của phụ huynh trong trường học là một thỏa thuận giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên được phát triển cùng nhau. Nó giải thích cách phụ huynh và giáo viên sẽ làm việc cùng nhau để giúp học sinh của chúng tôi đạt được các tiêu chuẩn cấp lớp.

Hợp tác hiệu quả:

- Liên kết với các mục tiêu của Kế hoạch cải tiến trường học
- Tập trung vào các kỹ năng học tập của học sinh
- Mô tả cách giáo viên sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng đó bằng cách sử dụng hướng dẫn chất lượng cao
- Chia sẻ chiến lược mà cha mẹ có thể sử dụng ở nhà
- Giải thích cách giáo viên và phụ huynh sẽ truyền đạt về tiến bộ của học sinh
- Mô tả các cơ hội để phụ huynh tình nguyện, quan sát và tham gia vào lớp học

### Cùng phát triển

Phụ huynh, học sinh và nhân viên của Trường tiểu học Hamilton đã phát triển Trường học dành cho phụ huynh này để đạt được thành tích. Giáo viên đề xuất chiến lược học tập tại nhà, phụ huynh thêm ý tưởng để làm cho chúng cụ thể hơn, và học sinh nói với chúng tôi những gì sẽ giúp họ học. Các cuộc họp được tổ chức mỗi năm để xem xét sự gọn nhẹ và thay đổi dựa trên nhu cầu của sinh viên. (05/2021 để sửa đổi)

**Phụ huynh có thể đóng góp ý kiến bất cứ lúc nào.**

### Hoạt động xây dựng Quan hệ đối tác

Phụ huynh luôn được chào đón tại Hamilton. Chúng tôi tin rằng phụ huynh, giáo viên và học sinh làm việc cùng nhau để học tập thành công. Dưới đây là một vài cơ hội để phụ huynh tham gia cùng chúng tôi tại trường trong năm học 2021-2022:

1. Bữa trưa phụ huynh-học sinh
2. Nhà mở
3. Hội nghị thường niên 2021
4. Đêm công nghệ / Đêm toán học - Quý 1
5. Giáng sinh / Hoạt động học tập- Quý 2
6. Đêm thông tin GMAS- Quý 3
7. Ngày gốc / Đêm- Quý 4
8. Hội nghị phụ huynh / giáo viên
9. Tiêu đề hàng năm tôi đánh giá tháng 3 năm 2022
10. Hoạt động ngoài trời / vườn VÀ THÊM !!!!!

### Truyền thông về học tập của sinh viên

Trường tiểu học Hamilton cam kết liên lạc hai chiều thường xuyên với gia đình về việc học tập của học sinh. Một số cách bạn có thể mong đợi chúng tôi tiếp cận với bạn là:

1. NHỚ văn bản
  2. Trang web Hamilton của chúng tôi
  3. Thư mục bài tập về nhà hàng tuần hoặc Bản tin
  4. Khuôn viên vô hạn
  5. Hội nghị phụ huynh-giáo viên
- Liên hệ với chúng tôi với các câu hỏi về tiến trình của con bạn: 229.941.5594

Bạn muốn tình nguyện, tham gia, hoặc quan sát trong một lớp học? Liên hệ với Tiến sĩ Kimberly 229.941.5594 hoặc kimberly.may@colquitt.k12.ga.us

### Trường tiểu học Hamilton 2023-2024



Sửa đổi ngày 05/05/2021

### Mục tiêu của chúng tôi về thành tích học sinh

Các trường của Hạt Colquitt đã chọn tập trung vào các mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm sau đây cho năm học 2021-2022:

1. Tăng tổng số học sinh Thành thạo và Trình độ học viên xuất sắc trong các bài kiểm tra GMAS EOC / EOG lên 3%.
2. Vào cuối năm học 2021-2022, CCSS sẽ giảm khoảng cách thành tích về mức độ thành thạo giữa các nhóm có hiệu suất thấp nhất và cao nhất được đo bằng GMAS 3%.

### Mục tiêu của trường tiểu học Hamilton

Trường tiểu học Hamilton đã chọn tập trung vào các mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm sau đây cho năm học 2021-2022:

- Vào cuối năm học 2021-2022, sẽ có một tỷ lệ giảm học sinh cần được khắc phục hoặc theo dõi trong Miền Đọc hoặc Từ vựng trong Đánh giá Nhà nước ở các lớp 3-5.
- Vào cuối năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh đạt điểm trong Lexile Band ở cấp lớp 3-5 sẽ tăng lên.

### Giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng nhau thành công

#### Trách nhiệm của giáo viên / trường học:

##### Trong lớp học:

Giáo viên sẽ làm việc với học sinh và gia đình của họ để hỗ trợ sự thành công của học sinh trong tất cả các lĩnh vực học tập. Một số kết nối chính của chúng tôi với các gia đình sẽ là:

- Cung cấp cho cha mẹ các hoạt động học tập tại nhà đầy đủ các tài liệu hỗ trợ cho những gì con bạn đang học mỗi ngày
- Cung cấp miễn phí hỗ trợ học tập và học tập gia đình trong năm nay
- Tích cực tham gia sử dụng Lớp học Google (phù hợp với độ tuổi)
- Sử dụng các bản tin hàng tuần, thư mục bài tập về nhà và NHỚ để giúp phụ huynh và học sinh thành công trong học tập

#### Trách nhiệm gia đình

##### Ở nhà:

Hamilton School Phụ huynh tham gia nhân viên để phát triển ý tưởng về cách các gia đình có thể hỗ trợ thành công của học sinh. Các gia đình cá nhân có thể có những ý tưởng khác để thêm vào danh sách:

- Hãy vui vẻ với việc học! Sử dụng tài liệu học sinh mang từ lớp đến nhà để khám phá việc học ở nhà.
- Tham dự Đêm gia đình hoặc nhận thông tin từ giáo viên hoặc trang web nếu bạn không thể tham dự
- Tích cực tham gia sử dụng Lớp học Google (phù hợp với độ tuổi)
- Tìm kiếm các bản tin hàng tuần, thư mục bài tập về nhà và NHỚ để giúp phụ huynh và học sinh thành công trong học tập

#### Trách nhiệm của sinh viên

Học sinh trường Hamilton đã tham gia cùng nhân viên và phụ huynh để phát triển ý tưởng về cách họ có thể thành công ở trường và xuất sắc trong học tập. Học sinh nghĩ về những ý tưởng sau đây để tạo mối liên hệ giữa việc học ở nhà và ở trường:

- Nói chuyện với gia đình tôi về trường học mỗi ngày. Chia sẻ những gì tôi đang học, và đi qua và hoàn thành bài tập về nhà của tôi.
- Tham dự Đêm gia đình hoặc nhận thông tin từ giáo viên hoặc trang web nếu bạn không thể tham dự
- Chỉ cho gia đình tôi cách sử dụng Lớp học Google (phù hợp với độ tuổi) và sử dụng các liên kết để thực hành và hoàn thành bài tập
- Mang bản tin hàng tuần về nhà và các thư mục bài tập về nhà để thành công trong học tập.

Sửa đổi ngày 05/18/2023

05/18/2023



# HAMILTON

## ELEMENTARY SCHOOL

"Giúp mọi học sinh mỗi ngày, hướng đến mục tiêu đạt được sự xuất sắc về mọi mặt"

5110 GA Highway 111  
Hartsfield, Georgia 31756  
(229) 941-5594  
Fax: (229) 941-5818

Kristyn R. Nelms Hiệu trưởng	Cyndi Webb Thư ký	Tiến Sĩ Kimberly May Phó hiệu trưởng
---------------------------------	----------------------	---

Xác nhận chính sách dành cho phụ huynh  
2023-2024

Phụ huynh vui lòng ký tắt vào từng dòng và ký tên ở cuối trang. Việc này nhằm giúp quý vị không phải xé hết các trang trong sổ tay để quý vị có thể tham khảo sau này. Các mục khác có trình bày trong sổ tay dành cho học sinh lớp 3-5. Pre K - 2<sup>nd</sup> đính kèm một bản sao cứng.

\_\_\_ Tôi đã đọc Chính sách tham gia của phụ huynh và Thỏa thuận của phụ huynh.

\_\_\_ Tôi đã đọc Kế hoạch nâng cao nhận thức về vấn nạn bắt nạt.

\_\_\_ Tôi đã đọc Chính sách chuyên cần của Quận Colquitt.

\_\_\_ Tôi đã đọc Sổ tay dành cho học sinh Hamilton.

\_\_\_ Tôi đã đọc Sổ tay Quận Colquitt và Bộ quy tắc ứng xử CC.

\_\_\_ Tôi đã đọc Chính sách của câu lạc bộ Hamilton.

\_\_\_ Tôi đã hiểu rõ phần hướng dẫn mới về các thực phẩm được phép mang vào trường của tiểu bang và địa phương.

- Trong giờ học. **(a) Món ăn phục vụ cho học sinh tại các bữa tiệc của lớp hoặc các hoạt động của trường sẽ được chuẩn bị và đóng gói theo phương pháp thương mại.** Tất cả các sản phẩm phục vụ cho học sinh đều sẽ có dán nhãn nêu rõ chất lượng sản phẩm. Không được phép sử dụng các món ăn nhà làm tại các hoạt động của trường trong giờ học chính quy. (hướng dẫn mới của tiểu bang và địa phương)

Tôi từ chối cho phép con tôi tham gia vào câu lạc bộ hoặc tổ chức. Bằng cách ký tên và gửi lại phần này cho nhà trường, tôi hiểu rằng con tôi **SẼ KHÔNG** được phép tham gia vào các câu lạc bộ mà trẻ đáp ứng điều kiện.

\_\_\_\_\_  
Tên học sinh

\_\_\_\_\_  
Giáo viên

\_\_\_\_\_  
Tên của (các) câu lạc bộ

\_\_\_\_\_  
Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ